

VIỆN KSND TỈNH BÌNH PHƯỚC  
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 168/BC-VKS

Bình Long, ngày 01 tháng 12 năm 2021

## BÁO CÁO

Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long  
tại kỳ họp thứ 2, HĐND thị xã khóa XII  
(số liệu từ 01/12/2020 – 30/11/2021)

Căn cứ Điều 10 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) thị xã Bình Long báo cáo kết quả hoạt động công tác kiểm sát năm 2021 như sau:

### I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

#### 1. Tình hình tội phạm:

Năm 2021, Viện KSND thị xã Bình Long đã Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Bình Long là 68 vụ - 110 bị can (tăng 33 bị can so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó chủ yếu là tội Trộm cắp tài sản có nhiều đối tượng tham gia với hình thức giản đơn, giá trị thiệt hại về tài sản không lớn.

Các tội phạm phát hiện khởi tố, cụ thể như sau:

**1.1. Tội phạm về an ninh quốc gia:** Không phát hiện, khởi tố vụ án nào về tội xâm phạm an ninh quốc gia.

**1.2. Tội phạm về trật tự xã hội:** Khởi tố 04 vụ - 11 bị can tội Cố ý gây thương tích; 07 vụ - 27 bị can tội Đánh bạc, 0 vụ - 01 bị can tội Gá bạc; 02 vụ - 02 bị can tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; 01 vụ - 01 bị can tội Giao cấu với người từ 13 đến chưa đủ 16 tuổi; 01 vụ - 01 bị can tội Môi giới mại dâm;

Trong năm tại địa phương còn xảy ra 01 vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, về trật tự xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bình Phước mà dư luận quan tâm, cụ thể: Ngày 07/02/2021, tại tổ 02, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Nguyễn Thanh Tùng có hành vi giết người, cướp tài sản làm ông Vũ Đình Ngọc tử vong.

Năm 2021, các vụ án về tội Đánh bạc tăng so với năm 2020 với nhiều đối tượng tham gia, số tiền thu giữ từ việc đánh bạc tương đối lớn.

**1.3. Tội phạm về sở hữu, kinh tế:** Khởi tố 21 vụ - 23 bị can tội Trộm cắp tài sản; 01 vụ - 01 bị can tội Cố ý làm hư hỏng tài sản; 04 vụ - 04 bị can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 02 vụ - 02 bị can tội Cưỡng đoạt tài sản; 01 vụ - 01 Cướp giật tài sản; 04 vụ - 11 bị can tội Buôn bán hàng cấm; 01 vụ - 01 bị can tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; Phục hồi 01 vụ Trộm cắp tài sản. Các vụ án liên quan đến tội phạm về kinh tế tăng so với năm 2020.

**1.4. Tội phạm về ma túy:** Khởi tố 03 vụ - 03 bị can tội Mua bán trái phép



chất ma túy; 12 vụ - 15 bị can tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 03 - 05 bị can tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 0 vụ - 01 bị can tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trong năm 2021, các vụ án liên quan đến tội phạm về ma túy đều tăng so với năm 2020, trong đó có một số vụ Tàng trữ ma túy với số lượng lớn (vụ Trần Trọng Nhân, Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ); các vụ án về tội Tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy đều tăng, có nhiều đối tượng tham gia.

**1.5. Tội phạm về tham nhũng và chức vụ:** Không phát hiện, khởi tố vụ án nào về tội phạm tham nhũng, chức vụ.

**1.6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp:** Không phát hiện, khởi tố vụ án nào về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp.

## **2. Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính**

Số lượng án Dân sự và Hôn nhân gia đình đều giảm so với cùng kỳ năm 2020 (300 vụ, 06 việc/437 vụ, 26 việc), các vụ án dân sự xảy ra chủ yếu liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất. Án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại không xảy ra

## **3. Tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp:**

Năm 2021, các cơ quan tư pháp thị xã Bình Long cơ bản đã triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn để xảy ra một số vi phạm nhưng đã được Viện KSND thị xã Bình Long phát hiện, kiến nghị yêu cầu khắc phục và đều được chấp nhận.

Nguyên nhân các vi phạm là do một số Điều tra viên, Thẩm phán, Chấp hành viên chưa nghiên cứu sâu các văn bản pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên ngành.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP**

**1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:**

**1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố**

Viện KSND thị xã Bình Long xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu và được thực hiện ngay từ giai đoạn thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của VKS theo quy định pháp luật, thông tư liên tịch của liên ngành Trung ương, quy chế của Ngành và quy chế phối hợp của liên ngành tư pháp tỉnh Bình Phước. Tham gia kiểm sát 100% các hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ban hành văn bản yêu cầu xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ, kết quả giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của CQĐT.

Trong kỳ, thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tổng số 132 tin, giảm 06 tin so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Số cũ 07 tin, phục hồi giải quyết 09 tin, số tin mới là 116 tin. Cơ quan chức năng đã xử lý, giải quyết: 122 tin tố giác, tin báo (đạt tỷ lệ 92,4 %, vượt chỉ tiêu). Trong đó: khởi tố 67 tin ; không khởi tố 47 tin; Tạm đình chỉ giải quyết trong kỳ 08 tin. Đang giải quyết 10 tin. Quá hạn 0 tin (vượt chỉ tiêu đặt ra).

Số tin báo tạm đình chỉ đến cuối kỳ thống kê 36 tin báo, tạm dừng 20 vụ việc.

VKS thường xuyên phối hợp, đôn đốc Cơ quan điều tra nhanh chóng giải quyết các tin báo đã thụ lý tránh tình trạng để tin báo quá hạn nên trong kỳ không có trường hợp nào tin báo quá hạn chưa giải quyết.

Trong kỳ đã thực hiện 01 cuộc trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Bình Long, phát hiện một số vi phạm như: một số biên bản ghi lời khai không ghi rõ ngày, giờ, không có chữ ký của Điều tra viên; một số Yêu cầu định giá tài sản không ghi thời hạn định giá tài sản... Đã ban hành Kiến nghị trong Kết luận trực tiếp kiểm sát yêu cầu khắc phục vi phạm.

Ngoài ra, ban hành Kiến nghị số 02/KN-VKS ngày 07/4/2021 đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Long yêu cầu khắc phục một số vi phạm trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết nguồn tin như: Quyết định trưng cầu giám định không ghi thời hạn giám định, không gửi đến Viện kiểm sát; một số Biên bản ghi lời khai, Bản tự khai, Bản tường trình không ghi ngày giờ; việc ra Quyết định phân công Điều tra viên còn chậm trễ.

## **1.2. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.**

Viện trưởng Viện KSND thị xã Bình Long đã chỉ đạo các Cán bộ, Công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, “Tăng cường các biện pháp chống oan, sai”; Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Quy chế về THQCT, kiểm sát điều tra, truy tố ban hành kèm theo Quyết định 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện KSND tối cao. Tham dự đầy đủ các hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác kiểm sát. Tham dự các hoạt động khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra quy định Kiểm sát viên phải tham dự. Thực hiện đề ra yêu cầu điều tra đối với các vụ án hình sự, kiểm sát chặt chẽ hoạt động thu thập chứng cứ, tài liệu về hoạt động điều tra và việc lập hồ sơ vụ án hình sự.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra tổng số 82 vụ - 120 bị can trong đó: Án cũ chuyển sang: 13 vụ - 08 bị can, phục hồi 01 vụ - 02 bị can, án mới khởi tố: 68 vụ - 110 bị can. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 02 vụ án trọng điểm.

Cơ quan điều tra đã giải quyết 67 vụ - 90 bị can, gồm: Kết luận điều tra đề nghị truy tố 59 vụ - 83 bị can; Đình chỉ điều tra 01 vụ - 03 bị can (bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án theo Điều 155 BLTTHS); Chuyển vụ án đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền 04 vụ - 04 bị can; Nhập vụ án 01 vụ - 0 bị can

Tạm đình chỉ 02 vụ - 0 bị can (đang chờ kết quả giám định).

Hiện đang điều tra: 15 vụ - 30 bị can (không có vụ án nào quá thời hạn điều tra và không có vụ án nào là án cũ của năm trước chuyển sang).

Tổng số vụ án bị can CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê 33 vụ - 37 bị can.

Trong kỳ không có trường hợp nào Viện kiểm sát trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung (vượt chỉ tiêu).

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, phát hiện CQĐT có một số vi phạm VKS đã ban hành Kiến nghị, cụ thể :

Trong kỳ đã ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 28/01/2021 đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Long yêu cầu khắc phục một số vi phạm trong hoạt động điều tra như chưa hỏi cung bị can ngay sau khi khởi tố, một số biên bản ghi lời khai không ghi rõ ngày, giờ; một số vụ án chưa giải thích quyền, nghĩa vụ của bị can; việc giao nhận tài liệu theo khoản 5 Điều 88 BLTTHS chưa đảm bảo về thời hạn...

Ban hành Kiến nghị số 03/KN-VKS ngày 14/4/2021 đối với Chủ tịch UBND thị xã Bình Long chỉ đạo Công an thị xã phối hợp các ngành tăng cường tuyên truyền tác hại của ma túy kết hợp rà soát báo cáo các trường hợp Tòa án có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng chưa thi hành.

Trong kỳ đã ban hành Kiến nghị số 08/KN-VKS ngày 21/7/2021 đối với Công an thị xã Bình Long về việc Công an phường bắt người phạm tội quả tang nhưng không giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra Công an thị xã Bình Long, vi phạm khoản 3 Điều 111 Bộ luật tố tụng Hình sự.

**1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án trong giai đoạn truy tố:**

Năm 2021, Viện KSND thị xã Bình Long đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố như: nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chủ động phối hợp với Điều tra viên trong việc thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc xem xét khởi tố, truy tố. Thực hiện hỏi cung đối với tất cả các bị can trong giai đoạn truy tố, chú trọng nâng cao chất lượng Cáo trạng. Thực hiện nghiêm Chi thị 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án trong giai đoạn truy tố: 59 vụ - 83 bị can, trong đó số cũ 0 vụ - 0 bị can, số mới 59 vụ - 83 bị can, tăng 02 vụ - 09 bị can so với cùng kỳ năm trước. Đã Quyết định truy tố: 59 vụ - 83 bị can, đạt tỉ lệ 100%.

Trong kỳ, Tòa án quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung 01 vụ - 01 bị cáo chiếm tỷ lệ 1,69% trên tổng số án VKS chuyển tòa (tại phiên tòa phát sinh tình tiết mới, KSV đã chủ động đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung nên không có lỗi của Kiểm sát viên. Hiện vụ án đã được xét xử theo quan điểm của Viện kiểm sát). Tỉ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giới hạn chỉ tiêu cho phép.

Số vụ tạm đình chỉ đến cuối kỳ thống kê: 01 vụ - 03 bị can

**1.4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự.**

Viện KSND thị xã Bình Long thực hiện nghiêm các Chi thị của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, “Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai”, “Nâng cao chất lượng kháng nghị vụ án hình sự”. Tham dự các phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm do Viện kiểm sát cấp trên tổ chức. Kiểm

sát viên nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chủ động tham gia xét hỏi, tích cực tranh luận, kiểm sát chặt chẽ hoạt động tố tụng trong quá trình xét xử, kiểm sát bản án, quyết định.

Trong kỳ, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 64 vụ - 89 bị cáo, trong đó số cũ 05 vụ - 06 bị can, số mới 59 vụ - 83 bị can. Tòa án đã giải quyết: 58 vụ - 80 bị cáo gồm: xét xử 57 vụ - 79 bị cáo, đình chỉ 01 vụ - 01 bị cáo (lý do: bị cáo chết do bệnh lý trong thời gian tạm giam chờ xét xử); Hiện chưa xét xử 06 vụ - 09 bị cáo. Không có vụ án nào quá thời hạn luật định.

Không có vụ án nào Tòa tuyên khác tội danh Viện kiểm sát truy tố.

Trong kỳ đã phối hợp với Tòa án nhân dân thị xã Bình Long tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với 06 vụ - 06 bị can, trong đó kết hợp thí điểm số hóa hồ sơ 01 vụ - 01 bị can;

Thực hiện chủ trương tự đào tạo của Viện KSND tỉnh Bình Phước, Viện KSND thị xã đã thí điểm phân công Kiểm tra viên tham gia cùng Kiểm sát viên THQCT, kiểm sát xét xử tại phiên tòa hình sự 06 vụ.

Lãnh đạo Viện KSND thị xã Bình Long đã tham gia THQCT, kiểm sát xét xử > 02 vụ/lãnh đạo (Viện trưởng 02 vụ; Phó viện trưởng phụ trách khối hình sự 11 vụ, Phó viện trưởng phụ trách công tác khác 02 vụ).

Trong kỳ đã ban hành Kiến nghị số 09/KN-VKS ngày 31/7/2021 đối với Tòa án nhân dân thị xã Bình Long yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc không gửi Quyết định phân công Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa hình sự đến Viện kiểm sát.

### **1.5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự.**

#### **a) Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam.**

Kiểm sát tạm giữ tổng số: 53 người, tăng 32 người so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Số cũ 0 người; số mới 53 người (gồm bắt khẩn cấp 04 người, bắt người phạm tội quả tang 42 người, truy nã 02 người, đầu thú 05 người). Đã giải quyết 53 người, đạt tỷ lệ 100% (gồm khởi tố bị can chuyển tạm giam: 35 người; khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác 18 người).

Không có trường hợp tạm giữ người sau đó không xử lý hình sự.

Không có trường hợp tạm giữ quá hạn.

Kiểm sát việc tạm giam tổng số 81 người, giảm 10 người so với năm 2020. Trong đó: Số cũ 19 người; số mới 62 người (gồm, nhập trại thi hành án 16 người; chuyển từ tạm giữ sang tạm giam 35 người; bắt tạm giam 09 người, nơi khác trích xuất đến để xét xử 02 người;). Đã giải quyết 41 người (Cơ quan tiến hành tố tụng thay thế biện pháp ngăn chặn khác 05 người; số chấp hành xong án phạt tù giam 05 người; án có hiệu lực pháp luật chuyển đến trại giam để thi hành án 27 người; Chuyển theo vụ án để điều tra theo thẩm quyền 01 người; chết do bệnh lý 01 người; tha tù trước thời hạn có điều kiện 02 người). Hiện đang tạm giam 40 người.

Không có trường hợp quá hạn tạm giam.

Tiến hành 03 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Bình Long, ban hành 01 yêu cầu Nhà tạm giữ tự kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự quý III/2021, ban hành 03 kiến nghị trong kết luận yêu cầu khắc phục vi phạm.

Kiểm sát 100% hồ sơ tạm giữ, tạm giam.

Các cuộc kiểm sát đều có UBMTTQ Việt Nam thị xã phối hợp giám sát.

**b) Kiểm sát thi hành án hình sự.**

- Thi hành án phạt tù có thời hạn: Tổng số 51 người (gồm số cũ 06 người, số mới 45 người, nhận ủy thác 04, ủy thác đi 04 người); đã thi hành án 44 người, phạm tội mới 01 người; Số chưa thi hành án 06 người (hoãn thi hành án).

- Kiểm sát việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện: cũ 0 người, mới 02 người; Giải quyết 0 người. Còn lại 02 người.

- Thi hành án treo: Tổng số kiểm sát 44 người (gồm cũ 22 người, mới 19 người, nơi khác chuyển đến 08 người, chuyển đi nơi khác 01; ủy thác đi 04 người). Đã thi hành xong 13 người. Còn lại 31 người; chưa ra quyết định thi hành án 0 người.

- Thi hành án cải tạo không giam giữ: tổng số kiểm sát: 06 người, trong đó số cũ 01 người, số mới 05 người. Đã thi hành xong 02 người. Còn lại 04 người.

Tham gia 12 phiên họp xét giảm thời gian thử thách đối với 11 bị án án treo và xét giảm thời gian cải tạo không giam giữ 01 bị án cải tạo

Ban hành 01 yêu cầu Tòa án nhân dân thị xã Bình Long tự kiểm tra và thông báo kết quả cho VKS đối với 02 bị án chưa có quyết định thi hành án.

Ban hành Kiến nghị số 10/KN-TG ngày 05/8/2021 đối với Tòa án nhân dân thị xã Bình Long về việc gửi 03 quyết định thi hành án hình sự cải tạo không giam giữ đến Viện KSND thị xã Bình Long và đến UBND xã phường. không đúng hạn, vi phạm Điều 96 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Ban hành 02 yêu cầu Cơ quan THAHS Công an thị xã Bình Long tự kiểm tra để thực hiện áp giải đối với 02 bị án tại ngoại.

Thực hiện 01 cuộc trực tiếp kiểm sát cơ quan THAHS Công an thị xã Bình Long phát hiện một số vi phạm như không thống kê tài liệu có trong hồ sơ thi hành án, xếp loại chưa đúng, áp dụng sai điều luật... đã ban hành kết luận số 12/KL-VKS ngày 23/7/2021 và kiến nghị đối với những vi phạm trên.

Trong kỳ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc Thi hành án hình sự tại UBND xã Thanh Lương, UBND xã Thanh Phú và UBND phường Phú Thịnh, đã ban hành 03 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm như: chưa mở sổ điểm danh, kiểm diện người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; UBND xã xếp loại kết quả chấp hành án chưa đúng quy định; UBND xã chưa yêu cầu người chấp hành án thực hiện nghĩa vụ. Sau cuộc trực tiếp kiểm sát, ban hành kiến nghị thì đơn vị đã thực hiện phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát.

**c) Công tác kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ.**

Tổng số: 11 phạm nhân . Đã chấp hành án xong: 05 phạm nhân. Hiện còn 06 phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Bình Long.

**1.6. Công tác giải quyết bồi thường cho người bị oan**

Không có trường hợp nào phải bồi thường oan sai

**2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật.**

**2.1 Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình:**

**a. Án Dân sự**

Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát: 147 vụ/07 việc. Trong đó: số cũ chuyển sang 51 vụ/ 01 việc; Số mới thụ lý 96 vụ/06 việc.

Tòa án đã giải quyết: 106 vụ/05 việc, trong đó gồm: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự 20 vụ; Quyết định đình chỉ 57 vụ; Tòa án đưa ra xét xử, mở phiên họp 22 vụ/05 việc. (KSV tham gia phiên tòa 16 vụ/05 việc); Nhập vụ án: 07 vụ.

Còn lại chưa giải quyết 41 vụ - 02 việc vụ (không có vụ nào quá hạn theo luật định)

**b. Án Hôn nhân gia đình**

Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát 232 vụ. Trong đó số cũ chuyển sang 28 vụ. Số mới thụ lý 204 vụ.

Tòa án đã giải quyết: 208 vụ. Trong đó:

+ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự : 118 vụ;

+ Quyết định đình chỉ: 69 vụ.

+ Tòa án đưa ra xét xử: 21 vụ (KSV tham gia phiên Tòa 16 vụ).

- Còn lại: 24 vụ/0 việc.

- Tổng số vụ tạm đình chỉ còn lại đến cuối kỳ là 0 vụ.

**2.2 Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.**

+ Án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại: Không phát sinh.

+ Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa: Số cũ: 00 vụ, thụ lý mới 14 vụ. Đã giải quyết 14 vụ (Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 13 trường hợp; 01 trường hợp không đủ điều kiện áp dụng biện pháp xử lý hành chính). Còn lại: 0 vụ.

Công tác kiểm sát trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu: 08 vụ (gồm 06 vụ HNGĐ, 02 vụ dân sự).

- Trong kỳ đã phối hợp với Tòa án nhân dân thị xã Bình Long tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với 03 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình.

Số vụ án bị hủy trong kỳ thống kê: 03 vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, lý do: vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự.

Trong kỳ đã ban hành 01 Kiến nghị số 12/KN-VKS-DS ngày 12/5/2021 đối với Tòa án nhân dân thị xã Bình Long trong việc gửi thông báo thụ lý, quyết định, bản án không đúng thời hạn.

Ban hành 01 Kiến nghị số 11/KN-VKS-HC ngày 22/9/2021 đối với Công an thị xã Bình Long trong việc phòng ngừa, khắc phục vi phạm pháp luật trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Ban hành 01 kháng nghị đối với 01 vụ án tranh chấp ly hôn và chia tài sản chung sau ly hôn.

Ban hành 12 yêu cầu đối với Tòa án cùng cấp về xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án dân sự, hôn nhân gia đình.

**3. Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính**

Tổng số việc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã phải thi hành: 952 việc (trong đó số việc kỳ trước chuyển sang 339 việc; số việc mới 636 việc, ủy thác thi hành án 23 việc)

Số việc có điều kiện thi hành án 738 việc. Trong đó:

- Số kết thúc thi hành án 617 việc, trong đó:

+ Đã thi hành xong 605 việc;

+ Đình chỉ: 12 việc

- Đang thi hành: 119 việc;

- Hoãn thi hành án: 02 việc;

- Tạm đình chỉ: 0 việc;

Chưa có điều kiện thi hành theo Điều 44a Luật THADS: 214 việc.

Số việc chuyển sang kỳ sau: 335 việc

Tổng số tiền phải thi hành: 54.435.431.000đ (trong đó số cũ chuyển sang : 38.701.788.000, số mới phát sinh trong kỳ: 21.539.067.000đ), số tiền ủy thác đi là 5.805.424.000đ)

Số tiền có điều kiện thi hành: 24.077.562.000đ. Trong đó:

Số tiền kết thúc thi hành án: 11.825.508.000đ

+ Số tiền đã thi hành xong: 10.936.482.000đ

+ Số tiền đình chỉ THA: 892.026.000đ

- Số tiền đang THA: 11.668.229.000đ

- Số tiền hoãn THA: 580.825.000đ

- Số tiền tạm đình chỉ: .000đ

- Số tiền chưa có điều kiện thi hành: 30.357.869.000đ

- Số tiền chuyển kỳ sau: 42.606.923.000đ

Trong kỳ đã kiểm sát 03 hồ sơ hoãn thi hành án, 10 hồ sơ đình chỉ, 22 hồ sơ ủy thác thi hành án.

Tham gia kiểm sát 01 cuộc kê biên tài sản, 02 cuộc bán đấu giá tài sản, 04 cuộc tiêu hủy vật chứng (gồm 28 việc).

Tiến hành trực tiếp kiểm sát 01 cuộc tại Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bình Long và ban hành 01 kiến nghị số 10/KL-VKS ngày 05/8/2021.

Ngoài ra, ban hành 02 kiến nghị gồm: Kiến nghị số 07/KN-VKS ngày 03/6/2021 đối với Chi cục THADS thị xã về các vi phạm trong quá trình tác nghiệp hồ sơ; Kiến nghị số 04/KN-VKS ngày 28/4/2021 đối với Tòa án nhân dân thị xã Bình Long trong việc chậm chuyển giao bản án, quyết định đến Chi cục THADS thị xã.

Ban hành 06 yêu cầu Chi cục THADS thị xã về việc cung cấp hồ sơ thi hành án để viện kiểm sát thực hiện công tác kiểm sát.

Ban hành 01 yêu cầu Cơ quan THADS lập hồ sơ xét giảm thi hành án.

Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chi cục THADS cùng cấp, đồng thời tham gia các cuộc họp liên ngành để có hướng giải quyết đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn, đảm bảo công tác THADS luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật về thi hành án.

Hàng tháng, hàng quý rà soát, đối chiếu số liệu ký báo cáo liên ngành theo quy định của Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 của liên ngành Trung ương.



#### **4. Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp**

##### **a) Công tác tiếp công dân**

Viện KSND thị xã Bình Long phân công lịch trực tiếp công dân hàng ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ với cơ cấu 01 Lãnh đạo, 01 Kiểm sát viên và 01 Kiểm tra viên hoặc Chuyên viên.

- Tiếp 01 công dân, trong đó lãnh đạo tiếp 01 lượt công dân, tiếp nhận 01 đơn khiếu nại.

- Không có trường hợp khiếu kiện đông người, bức xúc, nhiều lần: 0

##### **b) Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn**

a) Công tác tiếp nhận, phân loại đơn: tiếp nhận 04 đơn khiếu nại, trong đó nhận đơn trực tiếp của công dân: 01 đơn, qua đường bưu điện: 01 đơn.

##### **b) Công tác xử lý đơn**

- Viện kiểm sát đã xử lý: 04 đơn gồm chuyển 04 đơn đến Cơ quan điều tra Công an thị xã Bình Long

- Còn tồn: 0 đơn

##### **c) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân**

Trong kỳ không đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND thị xã Bình Long.

##### **d) Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp**

- Thụ lý kiểm sát: 04 đơn/0 việc (cũ 0 đơn; mới 04 đơn), trong đó: Cơ quan điều tra 04 đơn/0 việc (do VKS chuyển đến 04 đơn); Tòa án nhân dân 0 đơn/0 việc, Cơ quan thi hành án 0 đơn/0 việc.

- Cơ quan tư pháp đã giải quyết: 04 đơn/0 việc (CQĐT: 04 đơn do VKS chuyển đến).

- Đang giải quyết 0 đơn/0 việc.

Trong kỳ đã thực hiện 01 cuộc trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Bình Long, thời điểm kiểm sát từ ngày 11 tháng 4 năm 2020 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Qua kiểm sát phát hiện một số vi phạm như chưa lập 01 hồ sơ việc tiếp nhận khiếu nại, chưa đánh số bút lục, chưa gửi thông báo cho Viện kiểm sát... Đã ban hành 01 kiến nghị số 05/KN-VKS ngày 29/4/2021 yêu cầu khắc phục vi phạm.

#### **5. Công tác khác**

Hiện nay đơn vị có 10 biên chế (gồm: 01 Viện trưởng, 02 Phó viện trưởng, 02 Kiểm sát viên, 04 Kiểm tra viên, 01 Kế toán) và 02 hợp đồng lao động (01 bảo vệ, 01 tạp vụ).

Công tác chỉ đạo điều hành: Thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Viện trưởng Viện KSND thị xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó viện trưởng, các Kiểm sát viên và công chức phụ trách từng khâu công tác cụ thể tránh chồng chéo nhiệm vụ. Lãnh đạo Viện KSND thị xã Bình Long tăng cường trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, gương mẫu, công bằng trong các lĩnh vực, chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, Lãnh đạo chỉ đạo sâu sát các khâu công tác, tổ chức quán

triệt các văn bản liên quan đến công tác kiểm sát nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2021, các chỉ thị về chuyên đề như tăng cường công tác kháng nghị, kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hành chính; giải quyết, kiểm sát đơn, quản lý án tạm đình chỉ, các Kết luận của Viện trưởng cấp trên đồng thời quan tâm đến các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, tạo điều kiện thuận lợi để tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức trong đơn vị; Tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ công chức hàng tháng theo quy định, cử cán bộ, Kiểm sát viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ khi có yêu cầu. Thực hiện phân công, sắp xếp cán bộ, Kiểm sát viên đảm nhiệm công việc phù hợp để đảm bảo cả về số lượng và chất lượng của các khâu công tác theo hướng tinh gọn, chuyên sâu. Chú trọng nâng cao công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong sạch, vững mạnh...

Viện KSND thị xã Bình Long duy trì họp giao ban định kỳ, thông qua các buổi họp từng bộ phận công tác báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết công việc để Lãnh đạo nắm tình hình những vụ việc phức tạp và chỉ đạo hướng khắc phục kịp thời đảm bảo các khâu công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác báo cáo, tổng hợp: Thường xuyên nắm số liệu, tổng hợp xây dựng báo cáo tuần, báo hàng tháng, báo cáo sơ kết 06 tháng, báo cáo tổng kết năm, báo cáo chuyên đề của ngành, báo cáo phục vụ các kỳ họp HĐND các cấp và các loại báo cáo khác theo yêu cầu đều thực hiện đúng biểu mẫu, Quy chế về xây dựng báo cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Công tác thi đua, khen thưởng được Lãnh đạo chú trọng phát động đăng ký, thực hiện ngay từ đầu năm. Tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua với Cụm thi đua số 1. Thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, đề nghị khen thưởng đúng đối tượng, đúng quy trình công khai, dân chủ, công bằng, chính xác, đảm bảo tỷ lệ khen thưởng.

Công tác tài chính: Thực hiện đúng quy định, quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính. Thực hiện nghiêm việc cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo yêu cầu của Viện KSND tối cao và Viện KSND tỉnh Bình Phước.

Đơn vị tổ chức triển khai và thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của ngành Y tế, của Viện KSND tối cao và của UBND tỉnh, UBND thị xã.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ngành của đơn vị để phục vụ việc tổng kết và góp phần xây dựng an ninh, trật tự tại địa phương.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày

31/12/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2021; giao ước thi đua Cụm, kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2021 của Cụm thi đua số 1. Trong năm 2021, CBCC hăng hái thi đua lập thành tích trong các phong trào thi đua, gắn các phong trào thi đua với việc cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó không có tin báo quá hạn; không có trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn; tỷ lệ tạm giữ chuyển xử lý hình sự 100%; không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra vì không phạm tội; tỷ lệ truy tố đúng tội, đúng thời hạn đạt 100%; không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội; Tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỷ lệ cho phép, phối hợp với Tòa án xét xử nhiều vụ án trọng điểm, vụ án xét xử rút kinh nghiệm; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát đạt 100%. Trong công tác kiểm sát đã ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và đều được chấp nhận.

## 2. Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được đơn vị cũng còn một số hạn chế như: Việc gửi quyết định, bản án đến các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh có lúc còn chậm trễ; Còn bị cấp phúc thẩm hủy 03 bản án dân sự...

Nguyên nhân: Một số Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên năng lực, trình độ, nhận thức pháp luật chưa đồng đều, chưa nghiên cứu sâu các văn bản pháp luật mới được ban hành.

## IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022

Viện KSND thị xã Bình Long căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện KSND tỉnh, Chỉ đạo của Thị ủy, Nghị quyết của HĐND thị xã, tiếp tục tăng cường phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, chính xác, kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm và các nhiệm vụ công tác khác theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa để đảm bảo việc truy tố đúng người đúng tội không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

Tăng cường kiểm sát chặt chẽ các bản án quyết định của Tòa án và hành vi, quyết định của các cơ quan tư pháp để kịp thời kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm (nếu có).

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện quy định tại thông tư số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 của liên ngành Trung ương V/v thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

Thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, thực hiện có hiệu

quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác kiểm sát từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021 của Viện trưởng Viện KSND thị xã Bình Long tại kỳ họp thứ 2, HĐND thị xã Bình Long khóa XII.

**Nơi nhận**

- TT HĐND thị xã Bình Long;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu.

